



ที่ ศธ 0512.2.76/805

14 มีนาคม 2559

เรื่อง ประกาศสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มนวัตกรรมสำหรับอนาคต (Foresight Research)

เรียน อธิการบดี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- 1) ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เลขที่ พน 0606/1333 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559
 - 2) ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 ชุด
 - 3) ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 ชุด
 - 4) แผ่นซีดีข้อมูล แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 แผ่น

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2559 และได้กำหนดให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแม่ข่ายงานวิจัยพื้นที่ส่วนกลาง งานวิจัยกลุ่มนวัตกรรมสำหรับอนาคต (Foresight Research) เพื่อจัดทำชุดโครงการวิจัย (Package) ในด้านเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน งานวิจัยกลุ่มนวัตกรรมสำหรับอนาคต (Foresight Research) โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบการวิจัย โดยมีรายละเอียดประกาศทุนวิจัย ปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ 3) ตามลำดับ พร้อมทั้งแนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รายละเอียด ปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยสามารถยื่นข้อเสนอ โครงการผ่านทาง email : unisearch@chula.ac.th หรือนำส่งที่ ส่วนพัฒนาโครงการ ศูนย์บริการวิชาการฯ อาคารวิจัย ชั้น 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 ในเวลาราชการ เพื่อแม่ข่ายงานวิจัย จะได้ทำการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ จัดเตรียมชุดโครงการวิจัยและส่งไปยังสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนในครั้งนี้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิวงศ์ ศรีบุรี)

กรรมการผู้อำนวยการ

งานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ส่วนพัฒนาโครงการ